

# เตรียมอาชีพศึกษา



สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

จัดค่ายอบรมเตรียมอาชีพศึกษาครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกองทัพเรือจัดค่ายอบรมเตรียมอาชีพศึกษาครั้งที่ 2 ให้แก่เยาวชนที่เรียนสายอาชีวศึกษากว่า 450 คน เพื่อปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรม ปลุกฝังระเบียบวินัย และความรู้รักสามัคคี มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายอาชีพในตลาดแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดวัตถุประสงค์และหลักการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาคน จำเป็นต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลกัน พัฒนาทักษะคนให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า สอศ. ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพและมาตรฐานความรู้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตามที่รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศเราจะต้องเร่งเพิ่มปริมาณช่างฝีมือที่มีทักษะวิชาชีพสมกับความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างชาติ

รัฐบาลจึงมอบหมายให้กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม จัดค่ายเตรียมอาชีพศึกษาครั้งที่ 1 ในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดกิจกรรมปรับทัศนคติ สร้างระเบียบวินัย อบรมค่านิยม 12 ประการ ปลุกฝังให้นักศึกษามีความรักชาติ และสมัครสมานกลมเกลียวปรองดองกัน ซึ่งผลที่ออกมาเป็นที่ภาคภูมิใจทำให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพดีขึ้น

พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในปีนี้กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมค่ายขึ้นอีกครั้ง โดยอบรมนักเรียนอาชีวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ก่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 จำนวน 466 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคมนี้ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝั่ง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี โดยในสัปดาห์แรกจะเน้นการปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรม ปลุกฝั่งระเบียบวินัย และความรู้รักสามัคคี สัปดาห์ที่ 2 เน้นการฝึกทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และจิตอาสา และสัปดาห์ที่ 3 เน้นเรื่อง การเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองที่เป็นนักเรียนอาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ

โดยคาดหวังว่าการอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาที่จะเติบโตเป็นบุคลากรด้านอาชีพที่สำคัญของประเทศ จะสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความเป็นประชาชนคนไทย ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย ร่วมกันสร้างและพัฒนาประเทศ เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้ตอบสนองความต้องการภาคเศรษฐกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย